

RBA คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ต่อไปหลัง Fed ปรับขึ้นดอกเบี้ย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้

โดยปกติธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในทิศทางเดียวกันกับธนาคารกลางสหรัฐฯ แต่ภายหลังการประชุมเดือนมีนาคมธนาคารกลางออสเตรเลียมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 ต่อไป เนื่องจากปัจจัยภายในประเทศหลายประการ อาทิ ภาวะขาดดุลงบประมาณลดลง เนื่องจากปริมาณการส่งออกและราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่นทั้งภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น การเติบโตของรายได้ประชากรต่ำและภาวะหนี้ภาคครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ปัญหาการว่างงานในเดือนกุมภาพันธ์ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากระดับร้อยละ 5.7 อยู่ที่ร้อยละ 5.9 สูงสุดในรอบ 13 เดือน เนื่องจากการจ้างงานในตลาดลดลงต่ำสุดในรอบ 5 เดือน จำนวน 6,400 ตำแหน่งและการลดลงของการจ้างงานในตำแหน่ง part-time และดอลลาร์ออสเตรเลียที่ปรับแข็งค่าขึ้นร้อยละ 2 สูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์อยู่ที่ 77.2 เซ็นต์สหรัฐฯ หลัง Fed ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนที่จะอ่อนค่าลงที่ 76.6 เซ็นต์สหรัฐฯ หลัง ABS เปิดเผยสถิติอัตราการว่างงานเดือนกุมภาพันธ์

นอกจากนี้อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐฯ ปัจจุบันอยู่ในระดับต่ำกว่าออสเตรเลียมากหากธนาคารกลางสหรัฐฯ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 2 ครั้งในช่วงเดือนมิถุนายนและธันวาคมปีนี้ และปรับเพิ่มอีก 3 ครั้งในปี 2561 จะทำให้ระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯ อยู่ที่ร้อยละ 1.75 สูงกว่าออสเตรเลียเล็กน้อย

นักเศรษฐศาสตร์จากสถาบันการเงินต่างๆ คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางออสเตรเลียจะรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.5 ต่อไปจนถึงสิ้นปี 2560 ก่อนที่จะปรับเพิ่มขึ้นในปี 2561 เนื่องจากปัจจัยในประเทศยังเป็นบวก

Source: Australia Financial Review

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของสคต.

ก่อนหน้านี้ธนาคารกลางออสเตรเลียมีแผนจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในทิศทางเดียวกันกับธนาคารกลางสหรัฐฯ เพื่อชะลอภาวะตลาดที่ฟักอาศัยในประเทศที่กำลังบูมอยู่ในขณะนี้ อันส่งผลให้หนี้ภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นแต่รายได้ภาคครัวเรือนลดลง แต่ด้วยปัจจัยในประเทศหลายประการทำให้ธนาคารกลางรักษาอัตราดอกเบี้ยไว้คงที่ และหันไปใช้มาตรการตรวจสอบการให้กู้ยืมเงินของธนาคารต่างๆ ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาก่อนที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งธนาคาร Westpac และ NAB ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยให้กู้สำหรับการซื้อบ้านเพื่อการลงทุนและการซื้อบ้านเพื่อพักอาศัย เพื่อแก้ไขปัญหาราคาที่ฟักอาศัยในประเทศ คาดว่า จะทำให้อัตราการซื้อบ้านใหม่ในประเทศปี 2560 ชะลอตัวลงและการนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องจะลดลงตามไปด้วย

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ